

HỌC SINH PHẠM ĐỨC LONG- TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CHI ĐỘI 6A4

Nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu phát động phong trào “Nghìn việc tốt”: ***“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”***. Cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên cả nước. Nhiều trong số đó là các em học sinh những chủ nhân tương lai của đất nước. Phạm Đức Long - học sinh lớp 6A4 trường THCS Lê Quý Đôn là một tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt” đáng được biểu dương.



Nếu có ai lần đầu gặp Đức Long chắc hẳn sẽ có ấn tượng đặc biệt với bạn học sinh này. Đức Long là một bạn học sinh có đôi mắt đen láy toát lên vẻ tinh anh cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện, hơn hết, trên đôi môi em luôn thường trực nụ cười. Đức Long luôn được các cô giáo tin tưởng. Những dòng chữ ngay ngắn, sách vở được sắp xếp gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, tập trung cao độ khi học – đó là những điều mà các giáo viên nhớ về em. Tuy nghiêm túc, chín chu như vậy nhưng Đức Long lại rất dịu dàng, tốt bụng, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến các bạn trong lớp nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn với những quyết định em cho là đúng. Em còn đưa ra lý lẽ cho những ý kiến đó để mọi người hiểu và đồng tình với mình.

Say mê việc học nhưng không vì thế mà Đức Long ít tham gia các hoạt động của lớp. Trái lại, Đức Long lại là người cực kì năng động. Bất kể kì cuộc nào của lớp bạn cũng tham gia đầy nhiệt tình. Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình mà Đức Long đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao cho hay những công việc trong lớp. Vì thế, em luôn nhận được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô.

Không chỉ xuất sắc trong những công việc trường lớp, Đức Long còn là một học sinh với thành tích học tập rất tốt. Em học rất đều tất cả các môn. Giờ học nào bạn cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Những lần kiểm tra miệng, em đều giơ tay trả lời câu hỏi của cô bởi em luôn chuẩn bị kĩ bài trước ở nhà. Em luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như

để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà trong các bài kiểm tra, các kì thi cuối năm học, em luôn đạt kết quả tốt.

Là một học sinh rất gương mẫu, ở trường, em luôn biết nghe lời thầy cô, lễ phép với người lớn. Ở nhà, Đức Long là một người con ngoan, hiếu thảo, chăm chỉ phụ giúp mẹ những công việc nhà.

Chiều ngày 20/3/2024, trên đường đi học về em Nguyễn Quang Tùng học sinh lớp 6A4 không may gặp tai nạn. Tai nạn khiến cho chân em phải bó bột suốt gần một tháng, đi học cũng gặp nhiều khó khăn. Các bạn trong lớp đã động viên, chia sẻ và quan tâm Tùng. Đặc biệt là Đức Long, em đã giúp đỡ Quang Tùng rất nhiều trong suốt thời gian Tùng phải bó bột. Bằng những hành động ân cần như đẩy xe hộ bạn, đưa bạn đi ăn. Giờ ra chơi, biết Tùng không thể đi lại, Long luôn đến bên cạnh trò chuyện và hỏi han cho bạn đỡ buồn.



Hình ảnh Tùng và Long trong những giờ ăn trưa đã trở thành một hình ảnh quen thuộc và cao đẹp. Hành động của Long là hành động thể hiện phẩm chất cao đẹp, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây là tấm gương tiêu biểu về người tốt việc tốt cần được biểu dương, nhân rộng trong nhà trường và xã hội hiện nay.

Thật tự hào biết bao khi trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn có một học sinh tuyệt vời đến vậy. Đức Long đã để lại trong lòng thầy cô, bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Hi vọng em sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, được mọi người tin yêu, quý mến và em luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN